



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมต้นแบบในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเครือข่ายที่ดำเนินการด้านป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยดำเนินการเปิดรับสมัคร การสรรหา และการเสนอรายชื่อเครือข่ายเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายฯ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม คือ เครือข่ายที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะทำงานกำหนด ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน โดยมีเครือข่ายที่ได้รับรางวัลจำนวน ๑๕ เครือข่าย ดังนี้

ที่	รายชื่อเครือข่าย
๑	ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์
๒	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต
๓	ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต
๔	ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕	เครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรี (เครือข่าย ป.ชบ.)
๖	สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพง
๗	สภาธรรมมาภิบาลการประปานครหลวง (กปน.)
๘	ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า
๙	เครือข่ายองค์กรชุมชนคนตราด
๑๐	เครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๑	ศูนย์เบตงต้านโกง
๑๒	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์
๑๓	ชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
๑๔	เครือข่ายคณะกรรมการประสานงานการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต ภาคใต้ชายแดน (สปท.เยาวชนภาคใต้ชายแดน)
๑๕	เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ระดับดีเด่น

ระดับดีเด่น คือ เครือข่ายที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะทำงานกำหนด ได้คะแนนรวม ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ คะแนน โดยมีเครือข่ายที่ได้รับรางวัลจำนวน ๗ เครือข่าย ดังนี้

ที่	รายชื่อเครือข่าย
๑	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลถ้ำพรรณรา
๒	สภาองค์กรชุมชนตำบลดอยเต่า
๓	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน
๔	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกระเจา
๕	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเขตคลองสามวา

ที่	รายชื่อเครือข่าย
๖	เครือข่าย ป.ป.ท. จังหวัดกาญจนบุรี และคณะประสานงานองค์กรชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
๗	เครือข่ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระดับดี

ระดับดี คือ เครือข่ายที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะทำงานกำหนด ได้คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ คะแนน โดยมีเครือข่ายที่ได้รับรางวัลจำนวน ๑ เครือข่าย คือ

ที่	รายชื่อเครือข่าย
๑	เครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักงาน ปปท. เขต ๑-๙ และ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ จะประสานงานผู้แทนเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นเพื่อรับมอบรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ